

GIÁO XỨ MỪNG BỔN MẠNG KỶ NIỆM 13 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ.



Chúa Nhật 33 Mùa Thường Niên, giáo xứ long trọng cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bổn Mạng của Giáo Xứ cũng là dịp mừng kỷ niệm 13 thành lập Giáo Xứ Thể Nhân.

Xem Hình :

[Giáo xứ mừng Bổn Mạng năm thứ 13 - Google Photos](#)



c Mừng Bồn Mạng năm nay đúng vào ngày 19 tháng 11 cách đây 13 năm, cố Tổng Giám Mục Alexander Joseph Brunett đã ban hành Sắc Lệnh Thành Lập Giáo Xứ Thê Nhân. Tương cũng nên biết, ngày 19 tháng 6 năm 1988 Thánh Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã chủ sự lễ phong Hiến Thánh cho 117 vị Tử Đạo tại Việt Nam và giáo xứ hiện mang tên Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là tước hiệu mà ngôi nhà thờ cũ lúc còn là Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam sinh hoạt tại vùng gần Downtown Seattle được Thánh Hiến vào ngày 10 tháng 7 năm 1988 trong thánh lễ đại trào do Đức Tổng Giám Mục Raymond Hunthausen chủ tế .

Năm nay Thánh Lễ Tạ Ôn mừng Bồn Mạng nhắc nhở mọi giáo hữu mừng kỷ niệm 13 năm thành lập Giáo Xứ Thê Nhân trong niềm vui tạ ơn khi ngôi Tân Thánh Đường đang từng bước tiến đến giai đoạn hoàn thành đúng với ước mơ của bao tầng lớp người Việt khi qui tụ để cùng nhau xây dựng Cộng Đồng Đức Tin Việt Nam nơi đây.



Cao điểm của ngày mừng Bồn Mạng là Thánh Lễ Đồng Tế được mừng kính trọng thể lúc 9 giờ 30 do chánh xứ Đào Xuân Thành chủ tế và cha Trần Hữu Lân đồng tế.

Đúng 9 giờ 30, ba hồi chiêng trống ngân vang làm tăng vẻ trang trọng của Thánh Lễ. Tiếng chiêng trống vừa dứt, Ca Đoàn hát bài ca nhập lễ, nghi đoàn cùng với quý linh mục cung nghinh Thánh Giá tiến lên bàn thánh. Bài Ca Nhập Lễ vừa dứt là phân dâng hương được cử hành trang trọng gồm quý cha, và các nhóm gồm đại diện hai Hội Đồng, đại diện Giới Trẻ, đại diện năm Giáo Đoàn và đại diện ba miền Bắc Trung Nam.



Quý Cha dâng hương



Đoàn dâng hương Đại diện 2 Hội Đồng và Đại diện Giới Trẻ



Đoàn dâng hương đại diện 5 Giáo Đoàn



•Đoàn dâng hương đại diện ba miền Bắc Trung Nam

Tất cả nói lên tâm tình tạ ơn Chúa và cầu xin Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam chuyển cầu cùng Chúa xin cho toàn thể gia đình giáo xứ ngày càng thăng tiến trong đức tin để được xứng đáng là con cháu các Ngài.



Quý Cha xông hương trước bàn thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Thánh Lễ được tiếp nối qua phụng vụ Lời Chúa theo phụng vụ lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam .

Tin mừng hôm nay Thánh Matthêu giới thiệu câu chuyện Chúa Giêsu nói với các Tông Đồ như sau :

•Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì. Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì: vì chung, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ"

Cha Chủ tế phụ trách giảng lễ. Trong bài giảng ngài nhấn mạnh về gương sống đạo của các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã trở nên những chứng nhân tin mừng cho Giáo Hội Việt Nam . Đề cập đến ngày mừng 13 năm thành lập Giáo xứ , ngài mời gọi mọi người cùng cảm tạ ơn Chúa đã ban cho giáo xứ có được ngôi Tân Thánh Đường đang từng bước tiến đến giai đoạn hoàn thành. Thánh Lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Thánh Thể



Đoàn dâng lễ vật Thánh lễ chiều thứ Bảy 18 tháng 11



Đoàn dâng lễ vật Thánh Lễ Chúa Nhật

Đông đảo giáo dân đã tham dự Thánh Lễ tạ ơn trong ngày mừng Bổn Mạng Năm Thứ 3, hơn 1 ngàn giáo hữu hiện diện trong Thánh Lễ Đại Trào.

Vài hình ảnh trong Thánh Lễ đại trào





Thánh Lễ kết thúc lúc 10 giờ 50 sau phép lành cuối lễ với niềm vui
tạ ơn.
Nguyễn An Quý.